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Stofnað árið 1939 af Einari J. Skúlasyni
Viðgerðir á skrifstofuvélum og bókhaldstækjum
Sala og þjónusta á rit- og reiknivélum og búðarkössum
Í upphafi tölvubyltingar, hönnun, uppsetning og þjónusta á beinlínu- og 
afgreiðslukerfi fyrir bankana.
Verkefni erlendis á sviði vörustjórnunarkerfa og verslunarkerfa (Posis)
Microsoft Gold partner frá upphafi
Stefna fyrirtækisins í dag og tilvist þess byggir á því að auka 
samkeppnishæfni viðskiptavina með hagnýtingu upplýsingatækninnar.

EJS ehf – bakgrunnur



Kostir og gallar.



Hvers vegna að skipta um stýrikerfi? - Kostir

• Vera fyrstir hér á landi

• EJS vill vera í framlínu upplýsingatækninnar

• Gríðarleg eftirvænting á markaðnum

• EJS verður með eitt image fyrir allt fyrirtækið

• Áhugaverðar nýjungar sem munu bjóðast

– BitLocker

– Direct Access

• Meira öryggi og hraði



Hvers vegna að skipta ? - Gallar

• Möguleg vandræði með vélbúnað og hugbúnað

• Ekki hægt að uppfæra margar vélar

• Hræðsla meðal sumra deilda fyrirtækisins

• Sumar starfsstöðvar mega ekki klikka !



Kostnaður

• Samningar EJS innihalda Windows 7 uppfærsluréttindi.

• Eingöngu vinnukostnaður og vélbúnaðarkostnaður

• Ófyrirséð vinnutap starfsmanna



- The future ain´t what is used to be. Yogi Berra

Innleiðingin sjálf



Úttekt á innri kerfum 

• Notuðum Altiris til að taka út vélbúnaðarskýrslu

• Vélbúnaður uppfærður samkvæmt niðurstöðum

• Settum upp prufuvél í öllum deildum

• Backup af útstöðvum



Innleiðingin

• Ein uppsetning gerð klár fyrir allt fyrirtækið

– Win 7 ENT / Office 2007 / Navision 4 / Trend Micro

• Keyrt út með Windows Deployment Services

• 18:00 byrjað – 22:00 allt klárt !



Eftirá vandamál 

• Einn notandi tapaði gögnum

• Skiptiborðs hugbúnaður virkaði ekki

• Olap skýrslur í Excel virkuðu ekki

• Grétar Berg var á svæðinu til að leiðbeina notendum



Staðan í dag

• Gríðarleg almenn ánægja

• Viðskiptavinir hafa fengið veður af innleiðingunni

• Deployment infrastucture nýtist enn í dag

• Eldri vélbúnaður virkar betur 

• Ein vél gleymdist .... 



Mælum eindregið með því að fyrirtæki skoði W7 með opnum hug,

Við sjáum allavega ekki eftir því ! 

Samantekt



Spurningar ?


